



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

โดยที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลเชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๙ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ของพระราชบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงได้จัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน รวมถึงสิทธิหน้าที่ และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คำจำกัดความ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลด้านเครดิต ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน เป็นต้น รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ปรากฏเป็น รหัส หรือสิ่งทีบอลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่าย ข้อมูลพันธุกรรม เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเอง

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ และผู้ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่นๆ เช่น การเข้ารับบริการโดยตรงกับหน่วยงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

“การยินยอม” หมายความว่า การรับทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลรับทราบสิทธิตามกฎหมายของตนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนจะจัดทำบันทึกแก้ไข เพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และเหมาะสมภายใต้การรับรู้หรือความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๔. ในกรณีที่มีการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ต้องพิจารณาดำเนินการโดยใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการอย่างเหมาะสมในการกำกับดูแลและควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ต้องจัดให้มีช่องทางในการติดต่อจากเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบ หรือร้องขอ ให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนและสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามความเป็นจริง

๖. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการดังนี้

(๑) มอบหมายหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโดยตรงตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้และแจ้งนายกองค การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทราบ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีกรมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ประสานงานให้ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ประสานงาน

(๒) ทบทวนลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมน ให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากพบว่ามี การปฏิบัติอาจจะไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตาม กฎหมายต่อไปและแจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทราบ

(๓) กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน การสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งมน